

ก่อนปิดเล่ม

รูสมิแอลฉบับที่ 2 ปีที่ 7 มาพบกับท่านผู้อ่านในช่วงฤดูร้อนกำลังมาเยือนเยือน เนื้อหาสาระของวารสารที่ท่านถืออยู่นี้คงช่วยเป็นเพื่อนสนทนาให้ท่านคลายความร้อนบ้าง เสมือนกับเราได้รับลมทะเลที่หาดรูสมิแอลในขณะนี้

การแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจในฉบับนี้ เราเสนอเรื่อง "เบตงเพชรกลางหุบเขา" ข้อมูลต่าง ๆ ที่เราได้มาจากชาวเบตง คงช่วยให้ท่านได้เห็นแง่มุมอันก่อแห่งนี้ เปรียบเสมือนได้เห็นเพชรเม็ดงามที่ซ่อนเร้นอยู่ในหุบเขา เมื่อท่านไปถึงเบตงแล้วก็มีแต่ความเพลิดเพลิน ไม่มีความวิตกเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยแต่ประการใด บางคนก่อนเดินทางอาจมีความหวาดกลัวเพราะเห็นภาพพจน์ปีกมนี้ได้ตอนล่างมีแต่โจรภัย ไม่กล้าไปสัมผัสได้ ประจักษ์แก่ความจริง เกี่ยวกับบทความนี้ถึงแม้มีเนื้อหาบางตอนไม่ละเอียดลออนักก็คงช่วยให้ท่านเห็นภาพอันเอกเบตง จังหวัดยะลานี้ได้ตามสมควร

ฉบับหน้าเราจะแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจเช่นนี้ตามลำดับ

เกี่ยวกับการแนะนำบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ฉบับนี้เราขอเสนอประวัติและผลงานหลวงพิธานอำนวยกิจ

(จันทกขุน) พื่อคำเงินปิดตานี้ที่สร้างความสำเร็จเกี่ยวกับการพาณิชย์ด้วยความอุตสาหกรรมวิริยะ จนบริษัทพินิจพาณิชย์ จำกัด มีสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และหลายจังหวัดในภาคใต้ นับว่าท่านได้สร้างความเจริญให้แก่วงศ์ตระกูลและประเทศชาติอย่างดียิ่ง สมควรมานำมาเป็นแบบอย่างให้อนุชนต่อไป

ส่วนข้อเขียนอื่น ๆ ไม่ว่าจะ เป็นบทความ สารคดี หรือบันเทิงคดี เราได้เลือกสรรแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านเท่าที่เราจะกระทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องราวเกี่ยวกับภาคใต้ที่เราอ่านอยู่เสมอ ข้อเขียนในแนวนั้นมีผู้สนใจอย่างกว้างขวาง บางเรื่องมีผู้ไปสานต่อหรือเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เรื่องนั้น ๆ มีคุณค่าต่อเนื่องออกไปอีก

ฉบับที่แล้วมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการพิสูจน์อักษรอยู่หลายแห่ง ที่เห็นผิดจากจกรรจคือ บนแผ่นปกหน้า สุโห่ง โท-ลก พิมพ์เป็น สุโห่ง โท-ลก วัลชลาธารสิงเห พิมพ์เป็น วัลชลาธารนิสิงเห ล้วนแต่ไม่นำให้ถ้อยเลย อย่างไรก็ตามเราจะพยายามให้ตลาดเคลื่อนนื้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

พบกันฉบับหน้า เล่ม 8 ปีที่ 7 นะครับ

ต่อจากหน้าพบ

จะเห็นได้ว่า ไทย-มาเลเซีย ได้ร่วมมือกันเกี่ยวกับการทหารเพื่อสร้างความมั่นคงระหว่างพรมแดนสองประเทศ อย่างไรก็ตามที่นำจับตามอง คือ จคม. หรือโจรจีนคอมมิวนิสต์ ได้มีการรวมตัวกันครั้งใหม่ คือ กลุ่ม CPM (MARXIST-LENINIST) ซึ่งมีพื้นที่เคลื่อนไหวทางตะวันตกของถนนสายยะลา-เบตง และกลุ่มปฏิวัติ CPM (REVOLUTIONARY FACTION) หรือ จคม.กรม 8 เขตเขาน้ำค้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ทั้งสองกลุ่มนี้รวมตัวกันโดยใช้ชื่อว่า พรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย และที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือที่ประชุมไม่ได้พูดถึง ขจก. หรือขบวนการโจรก่อการร้ายในประเทศไทยเลย ความจริงเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญของภาคใต้ตอนล่าง เมื่อครั้งพลเอกหาญ สิงานนท์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พยายามผลักดันให้มาเลเซียเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาที่กับไทย และหวังว่าการประชุมครั้งต่อไปคงมีเรื่องนี้ในวาระการประชุมด้วย

เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้ปฏิบัติร่วมกันทั้งสองประเทศ เช่น การจัดหาเงินจากฝั่งไทยด้านจังหวัดสตูลไปยังรัฐบาลพลิชของมาเลเซีย การจัดหาเงินจากฝั่งมาเลเซียมายังฝั่งไทยที่จังหวัดน. อ.สะเดา จ.สงขลา การสร้างกระโจมไฟปากน้ำโก-ลก และการอนุรักษ์แม่น้ำโก-ลก เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชายแดนอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น